
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห   
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห 

 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายนวณมะณี ลามคำ ประธานสภาเทศบาล นวณมะณี ลามคำ 
๒ นายสมรัก ข่วงทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมรัก ข่วงทิพย์ 
๓ นายทองจันทร์ ไพคำนาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทองจันทร์ ไพคำนาม 
๔ นายหนูพร สว่างสิงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ หนูพร สว่างสิงค์ 
๕ นายฉ่ำ ข่วงทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ฉ่ำ ข่วงทิพย์ 
๖ นายสะท้าน ลามคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สะท้าน ลามคำ 
๗ นางสาวพิมใจ ทิพย์คำมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พิมใจ ทิพย์คำมี 
๘ นายสตรี แสงศิลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สตรี แสงศิลา 
๙ นายไชยา บัวเพชร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ไชยา บัวเพชร 

๑๐ นายดาบ ไพเรืองโสม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ดาบ ไพเรืองโสม 
๑๑ นายปริญญา ริกำแง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ปริญญา ริกำแง 
๑๒ นายเกษร ตุพิลา รองประธานสภาเทศบาล เกษร  ตุพิลา 
๑๓ นายปัญญาณัฏฐ์ ปาตู เลขานุการสภาเทศบาล ปัญญาณัฏฐ์ ปาตู 

ผู้ขาดประชุม 
 - ( ไม่มี ) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายวิชา ข่วงทิพย์ นายกเทศมนตรี วิชา ข่วงทิพย์ 
๒ นายอำนวย ตุพิลา รองนายกเทศมนตรี อำนวย ตุพิลา 
๓ นายลบ อินทรพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรี ลบ อินทรพาณิชย์ 
๔ นายราเชนทร์  เติมทานาม เลขานุการนายกเทศมนตรี ราเชนทร์  เติมทานาม 
๕ นายสด ตุพิลา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สด ตุพิลา 
๖ นายสุบิน  น้อยบุดดี ตัวแทน NT สุบิน  น้อยบุดดี 
๗ นายสมชาย เครือคำ ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ สมชาย เครือคำ 
๘ นางสาวสุธาสินิ คุปตะ อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร สุธาสินิ คุปตะ 
๙ นางสาววิจิตรา สุจริต อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร วิจิตรา สุจริต 

 
/๑๐.นางสาววาสนา.... 



- ๒ - 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑๐ นางสาววาสนา จารย์สูงเนิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วาสนา จารย์สูงเนิน 
๑๑ นายธีรศักดิ์  ศรีนัครินทร์ รองปลัดเทศบาล ทต.กุดไห ธีรศักดิ์  ศรีนัครินทร์ 
๑๒ นางสาวธัญรัตน์  สุรินทะ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ ธัญรัตน์  สุรินทะ 
๑๓ นางนริสสรา  นาคะอินทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง นริสสรา  นาคะอินทร์ 
๑๔ นางสาวมนธิดา  ตุพิลา นักวิชาการศึกษา มนธิดา  ตุพิลา 
๑๕ นางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรลภัส ทิพย์คำมี 
๑๖ นายเกษมศักดิ์ ตุพิลา หน.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการฯ เกษมศักดิ์ ตุพิลา 
๑๗ นายสาว  เพียรไพหลุน ประชาชน สาว  เพียรไพหลุน 
๑๘ นายถนอม  ข่วงทิพย์ ประชาชน ถนอม  ข่วงทิพย์ 
๑๙ นายสายชน  ข่วงทิพย์ ประชาชน สายชน  ข่วงทิพย์ 
๒๐ นายวรพิศ  สัพโส ประชาชน วรพิศ  สัพโส 
๒๑ นายโสภณ  ดีบุก นายช่างโยธา โสภณ  ดีบุก 
๒๒ นางสาวสาลินี  ข่วงทิพย์ นักประชาสัมพันธ์ สาลินี  ข่วงทิพย์ 
๒๓ นายไพศาลศักดิ์  อ่อนลาน นิติกร ไพศาลศักดิ์  อ่อนลาน 

 

- เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดไห ได้เรียนเชิญให้ผู้มาประชุม
และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม ตามที่เทศบาลตำบลกุดไห ได้จัดเตรียมไว้ให้ 
เพ่ือจะได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห ต่อไป 
- เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดไห (นายปัญญาณัฏฐ์  ปาตู ) ได้เรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดไห (นายนวณมะณี ลามคำ) ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจำปี ๒๕๖๕ 

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๓๐ น. 

นายนวณมะณี ลามคำ  เรียนคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่
ประธานสภา ฯ   ทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
    กุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันนี้ คือ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ 
    เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และขออนุญาตประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ครับ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
นายนวณมะณี ลามคำ  ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
    ๑.๑. แนะนำตัวพนักงานเทศบาลย้ายมาใหม่ รายนายเกษมศักดิ์ ตุพิลา ตำแหน่ง 
    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ย้ายมาจากสำนักงานเทศบาล ตำบลเชียงเครือ 
    อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

 
/๑.๒. ขออนุญาต.... 



- ๓ – 

   ๑.๒. ขออนุญาตแจ้ง หากท่านใดประสงค์จะร่วมทำบุญหรือร่วมส่งฌาปนกิจ งานศพ
   บิดาของ นางสุกัญญา ข่าทิพย์พาที หน.ฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลกุดไห ในวันที่ 
   ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดโพนสูง อำเภอนอคมน้ำอูน 
   จังหวัดสกลนคร ครับ 

นายเกษมศักดิ์ ตุพิลา เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ กระผม นายเกษมศักดิ์ ตุพิลา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
หน.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสวัสดิการสังคม  โอนย้ายมาจาก สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอ 
    เมือง จังหวัดสกลนคร ครับ       

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  (การประชุมสภาเทศบาลตำบล  
กุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห) 

นายนวณมะณี ลามคำ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไหครั้งที่ผ่านมา คือ ในการ
ประธานสภา ฯ   ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไหสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันอังคาร 
    ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดไห นำเรียนชี้แจง 
    ขอเรียนครับ 

นายปัญญาณัฏฐ์  ปาตู  กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ  ที่เคารพสำหรับในการประชุมสภาเทศบาลตำบล ใน   
เลขานุการสภา ฯ   แต่ละครั้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
    พ.ศ.๒๕๔๗ แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒)จะต้องมีการจดบันทึกรายงาน
    การประชุมทุกครั้ง เพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการ และในการตรวจรายงานการประชุม
    ในแต่ละครั้งนั้น จะมีคณะกรรมการตรวจ จำนวน ๓ คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ที่
    ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมซึ่งทาง
    สภาเทศบาลตำบลกุดไหก็ได้ แต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วและลำดับต่อไปผมขอความ
    กรุณาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไหทุกท่าน ได้ดูและตรวจสอบบันทึกรายงานการ
    ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
    เมื่อวันอังคาร ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห ในครั้ง
    ที่ผ่านมา โดยให้สมาชิกสภาตรวจดูความถูกต้องไปพร้อมกันเลยนะครับ ว่ามีข้อความ
    หน้าใดบรรทัดไหนที่ตกหล่นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เพ่ือที่จะได้รับรองในลำดับต่อไป 

นายนวณมะณี ลามคำ  ครับขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดไหครับตามที่ท่านเลขานุการสภา 
ประธานสภา ฯ เทศบาลตำบลกุดไห ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น เกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่

ผ่านมา และไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบล สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันอังคาร ที่ 
๑ มีนาคม ๒๕๖๕  และผมขอการรับรองรายงานบันทึกการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลกุดไหในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ โปรดยกมือ 

 
 

/ที่ประชุม... 



-๔- 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๑ : ๐) เสียง ดังนี้ 
- เห็นชอบ      ๑๑   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    ๐   เสียง 
- งดออกเสียง   ๑   คน (ประธานสภา) 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง กะทูถ้าม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานของโครงการวิจัย และขอเสนอระบบการบริหารจัดการ

แก้ไขปัญหาความยากจนระดับตำบลในปี ๒๕๖๕ (โดยท่าน ดร.มาลี ศรีพรหม หัวหน้า
โครงการวิจัย หรือผู้แทน) 

 ๔.๒ รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ที่ ๓ 
ประจำเดือนเมษายน (โดยผู้อำนวยการกองคลัง นางนริสสรา นาคะอินทร์ หรือ        
ผู้แทน) 

นายนวณมะณี ลามคำ  ขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมาย ข้อ ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของโครงการวิจัย 
ประธานสภาฯ   และขอเสนอระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับตำบลในปี ๒๕๖๕
    เรียนเชิญ ครับ 

ดร.สุธาสินิ คุปตะ   เรียนท่านประธานสภา ฯที่เคารพ ดิฉัน ดร.สุธาสินิ คุปตะ อาจารย์มหาวิทยาลัย
อาจารย์มหาวิทยาลัยฯ  ราชภัฏสกลนคร ขอนำเรียนชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยและ
    ขอเสนอ ระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับตำบลในปี ๒๕๖๕ 
    ดังนี้ 
     กรอบการดำเนินโครงการวิจัย ปี ๒๕๖๕ 
    ๑. การพัฒนาระบบค้นหาและสอบทานครัวเรือนยากจน 
    ๒. การพัฒนาระบบส่งต่อ และข้อมูลย้อนหลัง (Feedback Loop) 
    ๓. การพัฒนาโมเดลแก้จน 
    ๔. การสร้างข้อเสนอ/ยุทธศาสตร์บริหารจัดการเพ่ือแก้ไขความยากจนระดับตำบล 

     ระบบแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ตำบลกุดไห 
    ๑. ระบบค้นหาและสอบทานครัวเรือนยากจน 
    ๒. ระบบส่งต่อความและข้อมูลย้อนกลับ 
    ๓. โมเดลแก้จน 
    ๔. แผนพัฒนาระดับพ้ืนที่/ท้องถิ่น 

      
 

 
 
 

/จำแนก... 
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     การพัฒนาระบบค้นหาและสอบถานครัวเรือนยากจน 
    - จำนวนประชากร ๙,๕๙๑ คน 
    - สอบทานครัวเรือน ยากจน ๔๕๕ ครัวเรือน 
    - จำแนกระดับความยากจนโดนผู้นำชุมชน 
     -อยู่ลำบาก ๒๔ ครัวเรือน 
     -อยู่ยาก ๓๖ ครัวเรือน 
     -อยู่พอได้ ๒๕๓ ครัวเรือน 
     -อยู่อยู่ดี ๑๒๒ ครัวเรือน 
     การพัฒนาระบบส่งต่อ และข้อมูลย้อนหลัง (Feedback Loop) 
    ผู้พ่ึงพิงเปราะบางส่งต่อความช่วยเหลือ 
     -ส่งต่อเทศบาลตำบลกุดไห จำนวน ๕ ครัวเรือน 
     -ส่งต่อ พมจ. จำนวน ๒ ครัวเรือน 
     การพัฒนาโมเดลแก้จน 
    กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๕๗ ครัวเรือน (ผักแปลงรวม/แปลงครัวเรือน)  
     จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 

ชื่อกลุ่ม เข้าร่วมโครงการ ผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ 

๑. ผักแซ่บบึงอาคะ ๒๘ ครัวเรือน ๕๘ ครัวเรือน 
๒. เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 (ค้อน้อย-ค้อใหญ่) 

๑๘ ครัวเรือน ๒๐ ครัวเรือน 

๓. เกษตรกรอินดี้วิถี
ชุมชน บ้านกลาง 

๒๘ ครัวเรือน  

 
     การสร้างข้อเสนอ/ยุทธศาสตร์บริหารจัดการเพื่อแก้ไขความยากจนระดับ
     ตำบล 
    ๑. โครงการความมั่นคงทางอาหารภายในครอบครัว 
    ๒. โครงการชุมชนสะอาด 
    ๓. โครงการยกระดับรายได้ 
    ๔. โครงการชุมชนมีส่วนร่วม 
    ๕. โครงการมั่นคงด้านทรัพยากรเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ผศ.ดร.วิจิตรา สุจริต  เรียนท่านประธานสภา ฯที่เคารพ ดิฉัน ผศ.ดร.วิจิตรา สุจริต อาจารย์มหาวิทยาลัย
อาจารย์มหาวิทยาลัยฯ  ราชภัฏสกลนคร ขอนำเรียนชี้แจง ระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจน
    ระดับตำบลในปี ๒๕๖๕ ดังนี้  

   
 
 

/โครงการ... 
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    โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ปี ๒๕๖๕ 
     กรอบการดำเนินการโครงการโครงการวิจัย 
    - พัฒนาระบบฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพ้ืนที่ (ดำเนินการต่อเนื่อง) 
    - พัฒนาระบบรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือระดับพ้ืนที่ (ดำเนินการต่อเนื่อง) 
    - พัฒนาระบบส่งต่อความช่วยเหลือ และข้อมูลย้อนหลัง (Feedback Loop)  
    (ดำเนินการต่อเนื่อง) 
    - โมเดลแก้จน จำนวน ๑๕๐ ครัวเรือน 
     -ระบบการบริหารจัดการแปลงรวมบนฐานทุนและศักยภาพของคนจน 
     -ระบบสวัสดิการทั่วถึงด้วยระบบการเกื้อกูลชุมชน 
     -ระบบธุรกิจเพ่ือสังคมด้วยการเสริมพลังคนจน 
    - ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับพ้ืนที ่
     ประเด็นการหารือการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที ่
    ๑. มหาวิทยาลัยขออนุญาตดำเนินโครงการวิจัยต่อเนื่องในพ้ืนที่เป็นปี ๓ ในปี ๒๕๖๕ 
    -การเก็บข้อมูลครัวเรือนซ้ำ เพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความยากจนในพ้ืนที่ 
    -การติดตามระบบข้อมูล การส่งต่อ และการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือ 
    -การขยายผลปฏิบัติการแก้จน  “ โครงการวิจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทานผัก 
    ด้วยวิสาหกิจเพ่ือสังคมแบบเกื้อกูลชุมชน” 
    ๒. แนวทางการการจัดทำนโยบายแก้จน 
    -ขยายผลและปรับนโยบายแบบมีส่วนร่วม เพ่ือเป็นเมนูแก้จนตามบริบท ตำบลกุดไห 
    -ควรมี แผนตำบลโครงการบริหาร จัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนระดับตำบล 
    นำเสนอเมนูแก้จน รองรับการทำงานให้สอดคล้อง กับ ศจพ ต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นายนวณมะณี ลามคำ  ขอบคุณ ดร.สุธาสินิ คุปตะ และ ผศ.ดร วิจิตรา สุจริต อาจารย์มหาวิทยาลัย
ประธานสภาฯ   ราชภัฏสกลนคร สำหรับ การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการวิจัย และขอเสนอ
    ระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับตำบลในปี ๒๕๖๕ ท่านใดมีข้อ
    สงสัย จะสอบถามอีกหรือไม่หากไม่มีขอเชิญ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ข้อ ๔.๒  นำเรียน
    ชี้แจงครับ  

นางนริสสรา  นาคะอินทร ์ เรียนท่านประธานสภา ฯที่เคารพ ดิฉัน นางนริสสรา นาคะอินทร์  ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการกองคลัง  กองคลัง ขอนำเรียนชี้แจงรายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
    ๒๕๖๕  ไตรมาส  ที่  ๓ 

 
เทศบาลตำบลกุดไห 

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 

 
/หมวด... 
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หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ 

หมวดภาษีอากร ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 30,000.00 46,137.00 16,137.00 

  ภาษีป้าย 7,000.00 7,871.00 871.00 

รวมหมวดภาษีอากร 37,000.00 54,008.00 17,008.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตการขายสรุา 1,500.00 640.20 -859.80 

  ค่าธรรมเนียมเกบ็ขนอุจจาระหรือสิง่ปฏิกลู 2,000.00 0.00 -2,000.00 

  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรอืแผ่นปลิว เพือ่การโฆษณา 0.00 20.00 20.00 

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบียนพาณิชย ์ 500.00 700.00 200.00 

  ค่าปรับการผิดสัญญา 20,000.00 0.00 -20,000.00 

  ค่าใบอนุญาตรบัทำการเกบ็ขนสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอย 0.00 3,000.00 3,000.00 

  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2,000.00 0.00 -2,000.00 

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 500.00 0.00 -500.00 

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบัการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 500.00 300.00 -200.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 27,000.00 4,660.20 -22,339.80 
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน ค่าเช่าหรือบริการ 0.00 9,000.00 9,000.00 

  ดอกเบี้ย 380,000.00 89,293.26 -290,706.74 

รวมหมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 380,000.00 98,293.26 -281,706.74 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกจิการ
พาณิชย ์

รายได้จากประปา 500,000.00 381,759.00 -118,241.00 

  รายได้จากสาธารณูปโภคและกจิการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ 0.00 11,864.00 11,864.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 500,000.00 393,623.00 -106,377.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 10,000.00 20,000.00 10,000.00 

  ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร 500.00 0.00 -500.00 

  เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0.00 41,300.00 41,300.00 

  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 150,000.00 44,800.00 -105,200.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 160,500.00 106,100.00 -54,400.00 

หมวดรายได้จากทุน ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 5,000.00 0.00 -5,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 5,000.00 0.00 -5,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร ภาษีรถยนต ์ 500,000.00 335,117.10 -164,882.90 

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 9,800,000.00 7,448,791.96 -2,351,208.04 

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,500,000.00 2,673,024.47 -826,975.53 

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 100,000.00 59,568.35 -40,431.65 

  ภาษีสรรพสามิต 7,300,000.00 4,384,899.11 -2,915,100.89 

  ค่าภาคหลวงแร ่ 63,000.00 31,116.06 -31,883.94 

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 65,000.00 46,604.66 -18,395.34 

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 50,000.00 4,713.00 -45,287.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,378,000.00 14,983,834.71 -6,394,165.29 

หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 37,000,000.00 24,456,384.50 -12,543,615.50 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 37,000,000.00 24,456,384.50 -12,543,615.50 
รวมท้ังหมด 59,487,500.00 40,096,903.67 -19,390,596.33 

/เทศบาล... 
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เทศบาลตำบลกุดไห 

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
  รายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง 

งบกลาง 

งบกลาง 

ค่าชำระหนี้เงินกู ้ 500,000.00 0.00 

ค่าชำระดอกเบี้ย 35,000.00 12,163.40 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 135,000.00 82,442.00 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,500.00 5,978.00 

เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 13,840,000.00 8,730,720.00 

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,992,000.00 3,132,400.00 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 60,000.00 28,000.00 

เงินสำรองจ่าย 300,000.00 0.00 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 938,625.00 842,296.50 

             รวม งบกลาง        20,808,125.00        12,833,999.90 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 695,520.00 405,720.00 

ค่าตอบแทนประจำตำแหนง่นายก/รองนายก 120,000.00 70,000.00 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 70,000.00 

ค่าตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีนายกองค์การบรหิารส่วน
ตำบล 

198,720.00 115,920.00 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

1,490,400.00 869,400.00 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 13,496,790.00 7,379,581.00 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนท้องถ่ิน 55,000.00 7,220.00 

เงินประจำตำแหน่ง 408,000.00 172,500.00 

เงินวิทยฐานะ 336,000.00 196,000.00 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,168,320.00 1,881,530.00 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 114,380.00 61,075.00 

        รวม งบบุคลากร        20,203,130.00        11,228,946.00 

งบดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 451,200.00 298,650.00 

ค่าเบี้ยประชุม 5,000.00 0.00 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000.00 0.00 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 136,700.00 28,659.00 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,401,400.00 1,307,754.09 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ 15,000.00 9,000.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 2,251,110.00 691,839.20 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 290,000.00 66,728.26 

ค่าวัสด ุ

วัสดุสำนักงาน 155,000.00 67,732.50 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 85,000.00 61,545.00 

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,668,035.00 796,494.76 

วัสดุก่อสร้าง 370,000.00 178,105.31 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 47,800.00 11,200.00 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 300,000.00 152,533.00 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 105,000.00 90,680.00 

วัสดุการเกษตร 22,000.00 8,595.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 15,000.00 0.00 

วัสดุเครื่องแต่งกาย 72,000.00 18,000.00 

วัสดุกีฬา 15,000.00 0.00 

วัสดุคอมพิวเตอร ์ 140,000.00 39,120.00 

วัสดุเครื่องดับเพลงิ 20,000.00 0.00 

วัสดุสำรวจ 5,000.00 0.00 

/วัสดุจราจร... 



-๙- 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 107,000.00 43,810.00 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,650,000.00 0.00 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 14,000.00 3,990.00 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 27,000.00 21,900.00 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 65,000.00 0.00 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 9,500.00 8,490.00 
ครุภัณฑ์โรงงาน 6,500.00 6,390.00 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 171,200.00 163,900.00 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 600,000.00 0.00 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 2,314,000.00 0.00 

            รวม งบลงทุน          5,964,200.00             248,480.00 
งบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 35,000.00 35,000.00 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,893,800.00 2,170,350.00 
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 280,000.00 60,000.00 

 รวม งบเงินอุดหนุน          3,208,800.00          2,265,350.00 
                 รวมสุทธิ        59,487,500.00        30,781,162.33 

นายนวณมะณี ลามคำ  ขอบคุณ นางนริสสรา  นาคะอินทร์  ตำแหน่ งผู้อำนวยการกองคลัง สำหรับ
ประธานสภาฯ   การรายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ที่ ๓
    ประจำเดือนเมษายน  ท่านใดมีข้อสงสัย  จะสอบถามอีกหรือไม่ 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายทองจันทร์ ไพคำนามสมาชิกสภา ทต.กุดไห  
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๑ เขต ๑ ขออนุญาตสอบถาม เกี่ยวกับอัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๑๐๐ % 
    นั้น มีการเก็บภาษีแบบใด กรณทีี่ประชาชนมีเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน ขอบคุณครับ 

นางนริสสรา  นาคะอินทร ์ เรียนท่านประธานสภา ฯที่เคารพ ดิฉัน นางนริสสรา นาคะอินทร์ ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการกองคลัง  กองคลัง ขอนำเรียนชี้แจง เกี่ยวกับอัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๑๐๐ % 
    นั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่ง
    ปลูกสร้าง ให้มีการเก็บอัตราภาษี ๑๐๐ % ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ นโยบาย
    ของทางรัฐบาลได้มีการลดหย่อนในการเก็บภาษีอยู่ที่  ๑๐ % จาก  ๑๐๐ %  ให้กับ
    ประชาชนในการจ่ายภาษีกับทางเทศบาลตำบลกุดไห    
     ต่อมาในปี ๒๕๖๕ โดยพระราชบัญญัติเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้มี
    การบังคับใช้ ให้มีการเรียกเก็บภาษี  ๑๐๐ % เกี่ยวกับที่ดินที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม
    พระราชบัญญัติดังกล่าว ขอบคุณค่ะ      
นายนวณมะณี ลามคำ  ขอบคุณ นางนริสสรา นาคะอินทร์  ตำแหน่ ง ผู้อำนวยการกองคลัง สำหรับ
ประธานสภาฯ   การรายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ที่ ๓
    ประจำเดือนเมษายน  ท่านใดมีข้อสงสัย  จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญผู้ที่
    ได้รับมอบหมาย ญัตติ ๕.๑ นำเรียนชี้แจง ครับ  

/ระเบียบ... 

  วัสดุจราจร 10,000.00 0.00 
วัสดุอื่น 105,000.00 13,284.00 

ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า 490,000.00 285,316.60 
ค่าบริการโทรศัพท ์ 5,000.00 827.11 
ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000.00 5,477.00 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100,000.00 72,845.60 

รวมงบดำเนินงาน       9,303,245        4,204,386.43 



-๑๐- 
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่อง เสนอใหม่ เพื่อพิจารณา อนุมัติ เห็นชอบ 

  ญัตติที่ ๕.๑ ขออนุมัติเห็นชอบ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลกุดไห
 เพ่ือเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตามหนังสือ ที่ เอ็น ที รปป./RFD๒๘๐-๐๑๒๙ 
 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (โดยผู้แทนจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด 
(มหาชน) นำเรียนชี้แจง) รายละเอียดตามเอกสาร  

  ญัตติที่ ๕.๒ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนสินทรัพย์ที่ได้มาจากงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉิน
 หรือจำเป็น เพ่ือดำเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพ่ือรองรับ
 สถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ (โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห 
 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย นำเรียนชี้แจง) รายละเอียดตามเอกสาร    

    ญัตติที่ ๕.๓ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  งบประมาณ 
    พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองการศึกษาฯ (โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห หรือผู้ที่ได้รับ
    มอบหมาย นำเรียนชี้แจง) รายละเอียดตามเอกสาร  

นายนวณมณี  ลามคำ ขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมาย ญัตติ ๕.๑ นำเรียนชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ       

นายสุบิน  น้อยบุดดี  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายสุบิน น้อยบุดดี ผู้แทนจาก เอ็น ที ขอนำ
ตัวแทน เอ็น ท ี   เรียนชี้แจง เกี่ยวกับ เรื่อง การขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลกุดไห เพ่ือเข้า
    ทำประโยชน์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง
    เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวจดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผู้ให้บริการ
    โทรคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยได้รับโอนเสาสัญญาณสื่อสารซึ่งติดตั้งอยู่เดิม
    มานานแล้ว ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ตั้งโดยยังไม่มีหลักฐานการอนุมัติ ในพ้ืนที่ เทศบาลกุดไห 
     โดยตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเห็นชอบให้
    หน่วยงานรัฐใด  เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ
    ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  โดยให้ยื่นคำขอ  เข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ภายใน  
    ๑๘๐  วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  ซ่ึงบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด  
    (มหาขน) ได้ดำเนินการยื่นคำขอเป็นเรียบร้อยแล้ว  
     โดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงขอความอนุเคราะห์ให้
    สภาเทศบาลตำบลกุดไห พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้
    ให้ถูกต้อง เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายสมรัก ข่วงทิพย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายสมรัก  ข่วงทิพย์  สมาชิกสภา ทต.กุดไห      
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ เขต ๒ ขออนุญาตสอบถามว่า พ้ืนที่ข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ โดยจะต้อง
    ทำการประชาคมว่าประชาชนในพ้ืนที่ข้างเคียงได้รับผลกระทบต่อการตั้งเสาโทรศัพท์
    โทรคมนาคมหรือไม่ ในการเห็นชอบ ขอบคุณครับ 

 
 

/ระเบียบ... 



-๑๑- 

นายวิชา ข่วงทิพย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายวิชา ข่วงทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห 
นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห ขออนุญาตเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ การขออนุญาตเพ่ือเข้าทำประโยชน์
    ในพ้ืนที่รับผิดชอบ นั้น เบื้องต้นแล้วจะต้องมีการประชาคมผู้ที่ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่
    นั้นเพ่ือนำมาเป็นเอกสารหลักฐานประกอบในการพิจารณาขอความเห็นชอบ ครับ 

นายไชยา บัวเพชร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายไชยา บัวเพชร สมาชิกสภา ทต.กุดไห      
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ เขต ๒ ขออนุญาตให้ประธานสภาพิจารณาขอความเห็นชอบต่อไป ครับ 

นายไพศาลศักดิ์ อ่อนลาน เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายไพศาลศักดิ ์อ่อนลาน  ตำแหน่ง  นิติกร  
นิติกร    ขออนุญาตนำเรียนชี้แจง เกี่ยวกับ มติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
    นั้น เป็นการผ่อนผัน  ให้ส่วนงานราชการและหน่วยงานของรัฐ ที่เข้าทำประโยชน์ใน
    พ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
    ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากมีมติคณะรัฐมนตรี และได้มีการขยายในการยื่นคำขอออกไป
    อีก ซึ่งได้มีการประชุมของคณะรัฐมนตรี เมือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ออกไปอีก 
    ๑๒๐ วัน  (สิ้นสุดการยื่นคำขอวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)  โดยหากสิ่งปลูกสร้างของ 
    หน่วยงานภาครัฐอยู่ในเขตป่าไม้ ให้ยื่นคำขอได้ที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาใน
    พ้ืนที่รับผิดชอบ แต่โดยหากสิ่งปลูกสร้าง ของหน่วยงานภาครัฐ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่ง
    ชาติ ให้ยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
    เป็นผ่อนผันให้ส่วนงานราชการและหน่วยงานของรัฐที่เข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
    ก่อนได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการให้ถูกต้องภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้  
     หน่วยงาน บริษัทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จึงได้ ขอความเห็นชอบจาก
    สภาเทศบาลตำบลกุดไห  เพ่ือพิจารณาเข้าประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าว  ซึ่งเป็นเอกสาร
    ประกอบคำขอในการพิจารณาขออนุญาตของกรมป่าไม้ ในการพิจารณาอนุญาตต่อไป 
    ขอบคุณครับ 

นายนวณมณี  ลามคำ ขอบคุณ นายไพศาลศักดิ์ อ่อนลาน  นิติกร เทศบาลตำบลกุดไห ครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภาทุกท่าน

ว่าเห็นชอบ ตามญัตติที่ ๕.๑ ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลกุดไห เพ่ือเข้าทำ
ประโยชน์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตามหนังสือ ที่ เอ็น ที รปป./RFD๒๘๐-๐๑๒๙ ลงวันที่ 
๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๕   โปรดยกมือครับ 

  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (๗ : ๐)  
- เห็นชอบ     ๗   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐    เสียง 
- งดออกเสียง  ๕    เสียง   

นายนวณมณี  ลามคำ  ขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมาย ญัตติ ๕.๒ นำเรียนชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

 
 

/เรียนท่าน... 



-๑๒- 

นายธีรศักดิ์  ศรีนัครินทร์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายธีระศักดิ์  ศรีนัครินทร์ รองปลัดเทศบาล    
รองปลัดเทศบาล   ขอนำเรียนชี้แจง   การขอความเห็น ชอบการโอนสินทรัพย์ ที่ได้มาจาก งบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพ่ือ
    กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพ่ือดำเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำ
    เพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ เป็นการโอนทรัพย์สิน จำนวน 
    ๑ โครงการ คือ โครงการขุดลอกห้วยแสนพันตอนล่าง บ้านกุดไห หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดไห 
    อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๓๙๑,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่น
    หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย จึงเสนอต่อ
    ทางสภาเทศบาลตำบลกุดไห พิจารณาขอความเห็นชอบ เพ่ือให้อำเภอเสนอต่อจังหวัด
    ต่อไป ขอบคุณครับ 
นายวิชา  ข่วงทิพย ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายวิชา ข่วงทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห
นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห ขอนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม สำหรับการโอนสินทรัพย์ และขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ของ 
    หน่วยงานเบื้องต้นแล้วจะเป็นนโยบายในการกระจายอำนาจตามระเบียบข้อกฎหมาย 
    ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินก่อสร้างเรียบร้อยแล้วในเขตพ้ืนที่ตำบลกุดไห ขอบคุณครับ  
นายนวณมณี  ลามคำ ขอบคุณ นายวิชา ข่วงทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห 
ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภาทุกท่าน

ว่าเห็นชอบ ตามญัตติที่  ๕.๒ ขออนุมัติ เห็นชอบการโอนสินทรัพย์ที่ ได้มาจาก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย 
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพ่ือดำเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
น้ำเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ 

  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท ์(๑๑ : ๐)  
- เห็นชอบ     ๑๑   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐    เสียง 
- งดออกเสียง  ๑    เสียง   

นายนวณมณี  ลามคำ  ขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมาย ญัตติ ๕.๓ นำเรียนชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวมนธิดา  ตุพิลา  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉัน นางสาวมนธิดา ตุพิลา นักวิชาการศึกษา    
นักวิชาการศึกษา   ขอนำเรียนชี้แจง การขอความเห็นชอบเกี่ยวกับ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอโอนจาก แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
    การศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือนข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 
    ๓,๐๐๐ บาท เพ่ือมาตั้งจ่ายในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    งบลงทุน ในหมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการลำโพงช่วยสอนพร้อมไมค์โครโฟน
    งบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติ ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ(คงเหลือ)ก่อนโอน 
    ๖,๐๐๐ บาท  งบประมาณ(คงเหลือ)หลังโอน ๙,๐๐๐ บาท    

 
 

/ขอบคุณ... 



-๑๓- 

นายนวณมณี  ลามคำ ขอบคุณ นางสาวมนธิดา ตุพิลา นักวิชาการศึกษา  ครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภาทุกท่าน

ว่าเห็นชอบ ตามญัตติที่ ๕.๓ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองการศึกษาฯ โปรดยกมือครับ 

  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๑ : ๐)  
- เห็นชอบ     ๑๑   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐    เสียง 
- งดออกเสียง  ๑    เสียง   

ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่อง อ่ืน ๆ 

นายนวณมะณี  ลามคำ  ๑. เรื่องสอบถามความคืบหน้าของการดำเนินการเงินงบประมาณรายจ่ายประปี 
ประธานสภา ฯ   ๒๕๖๕  จากกระทู้ถาม ของท่านนายสตรี แสงศิลา สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒  
    ๒. เรื่องการส่งหนังสือแจ้งเมื่อวันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
    ซ่อมแซมถนนสำหรับการสัญจรไป-มา ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว จากท่านนายดาบ 
    ไพเรืองโสม สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๑ 
นายราเชนทร์  เติมทานาม  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายราเชนทร์  เติมทานาม เลขานุการ   
เลขานุการนายกเทศมนตรีกุดไห  นายกเทศมนตรีกุดไห  ขอนำเรียนชี้แจง การดำเนินงานในเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  รายละเอียด ดังนี้ 

    ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมเขื่อน ซอย ๑ บ้าน กลาง หมู่ที่ ๘ 
    ยังไมไ่ด้ดำเนินการทำสัญญา  

    ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างบ้านนายศักดิ์สุริยา ทิพย์คำมี –
    บ้าน นางสมบัติ นามฮุง หมู่ที ่๕ ดำเนินการทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 

    ๓. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากสามแยกสะพานหิน – นาเหล่า หมู่ที่ ๔ ดำเนินการ
    ทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 

    ๔. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยปู่ตา – นาเหล่า หมู่ที่ ๗ ดำเนินการทำสัญญาแล้ว 
    แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 

    ๕. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรเส้นบ้านนางวิไลพร – นาลุงต้อง หมู่ที่ ๕ 
    ดำเนินการทำสัญญาแล้ว  

    ๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายกอง ข่วงทิพย์ – นางเขียน     
    กุลสุวรรณค ์หมูท่ี่ ๑ ดำเนินการทำสัญญาแล้ว  

    ๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายรู กุลพิมพ์โพธิ์ – ทุ่งนาบ้านงิ้ว 
    หมู่ที่ ๑ ยังไม่ได้ดำเนินการทำสัญญา 

 
 

/๘. โครงการ... 



-๑๔- 

    ๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนนประชาสามัคคี บ้านกลาง 
    หมู่ที่ ๑๐ ยังไม่ได้ดำเนินการทำสัญญา 

    ๙.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบึงผักหนาม หมู่ ๒ ดำเนินการทำสัญญาแล้ว แต่
    ยังไม่แล้วเสร็จ ขอบคุณครับ 

นายนวณมะณี  ลามคำ  ขอขอบคุณ นายราเชนทร์   เติมทานาม เลขานุ การ นายกเทศมนตรีกุดไห 
ประธานสภา ฯ   ขอเรียนเชิญ นายวิชา  ข่วงทิพย์  นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห ชี้แจงเกี่ยวกับ เรื่อง
    การขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนสำหรับการสัญจรไป-มา ความคืบหน้าไปถึงไหน
    แล้ว จากท่านนายดาบ ไพเรืองโสม สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๑ 
นายวิชา ข่วงทิพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายวิชา ข่วงทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห 
นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห ขออนุญาตชี้แจง เกี่ยวกับการขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนสำหรับสัญจรไป-มา 
    นั้นได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วและได้มีการสำรวจแล้วแต่เนื่องจากจะต้องมี 
    งบประมาณในการซ่อมแซม แต่จะเร่งดำเนินการให้ครับ ขอบคุณครับ   

นายไชยา  บัวเพชร  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายนายไชยา  บัวเพชร สมาชิกสภา ทต.กุดไห  
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ เขต ๒  ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับแบบฟอร์มหนังสือการร้องเรียนร้องทุกข์ โดย 
    อยากขอความอนุเคราะห์ ให้ดำเนินการทำแบบฟอร์ม หากเกิดเหตุ กรณีเร่งด่วนจะ
    ดำเนินการได้ทันเวลา ขอบคุณครับ 

นายไพศาลศักดิ์ อ่อนลาน เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายไพศาลศักดิ์ อ่อนลาน  ตำแหน่ง  นิติกร  
นิติกร    ขออนุญาตนำเรียนชี้แจง แบบฟอร์มหนังสือการร้องเรียนร้องทุกข์ นั้นสามารถขอรับ
    หรือสามารถรับได้ที่เคาน์เตอร์ข้อมูลข่าวสารหรือบอร์ดประกาศประชาสัมพันธ์ได้ครับ 
    ขอบคุณครับ     

นายสมรัก  ข่วงทิพย ์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายสมรัก ข่วงทิพย์ สมาชิกสภา ทต. กุดไหเขต ๒ 
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ ขออนุญาตนำเรียน  ปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนเรื่องน้ำประปาและไฟฟ้าส่องสว่าง 
    ขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลดำเนินการตรวจสอบให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายปริญญา  ริกำแง   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายปริญญา ริกำแง สมาชิกสภา ทต. กุดไหเขต ๑ 
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๑ ขออนุญาตนำเรียน  ๑. ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวไหล่ทางถนนบริเวณซอยเสริมสร้างที่
    ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วแต่ยังไม่มีไหลถนนครับ ๒. ขอความอนุเคราะห์ดินลูกรัง 
    ซ่อมแซมถนนสาย บ้านค้อใหญ่ – บ้านงิ้ว ปอ ๙ ๓. สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไข 
    น้ำประปาในการอุปโภค-บริโภค ไม่เพียงพอ สำหรับชาวบ้านค้อใหญ่ ขอบคุณครับ 

นายราเชนทร์  เติมทานาม  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายราเชนทร์  เติมทานาม เลขานุการ   
เลขานุการนายกเทศมนตรีกุดไห  นายกเทศมนตรีกุดไห  ขอนำเรียนชี้แจง   กรณีท่านสมรัก ข่วงทิพย์ ได้สอบถาม 
    ๑. ในส่วนของการซ่อมแซมไฟฟ้า โดยทางเทศบาลตำบลกุดไห ได้ออกไปดำเนินการ
    เป็นที่เรียบร้อย หากไฟฟ้าส่องสว่างดังกล่าวไม่ติดหรือขัดข้องอีก ขอความอนุเคราะห์ 

 
 

/แจ้งข้อมูล... 



-๑๕- 

    แจ้งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ ๒. เรื่องน้ำประปาหมู่ที่ ๑๑ และ หมู่ที่ ๑ ทาง
    กองช่างได้ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการซ่อมแซมบ่อใหม่ ขณะนี้สามารถใช้การได้ปกติ
    ๓. ขออนุญาตชี้แจงกรณีของท่านปริญญา ริกำแง ตามที่ท่านได้สอบถามเกี่ยวกับไหล
    ถนนซอยเสริมสร้าง บ้านค้อใหญ่นั้น เนื่องด้วยสัญญาก่อสร้างไม่ได้กำหนดรูปแบบไหล
    ถนนเอาไว้ หากประชาชนมีความประสงค์อยากจะได้ไหลทาง ทางเทศบาลตำบลกุดไห
    จะดำเนินการให้ ๔. สำหรับเรื่องที่ท่านฉ่ำ ข่วงทิพย์ ได้ร้องทุกข์เกี่ยวกับถนนสายเส้น
    โคกทำเล  ขออนุญาตชี้แจง  โดยทางเทศบาลได้รับงบประมาณ ในการก่อสร้างถนน 
    คอนกรีตเสริมเหล็กในเส้นทาง เส้นดังกล่าวแล้ว ขอบคุณครับ 

นายฉ่ำ  ข่วงทิพย ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายฉ่ำ ข่วงทิพย์ สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ 
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ ขออนุญาตนำเรียน  ๑. สอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับน้ำล้นถังประปาของหมู่ ๖ อยากให้
    กองช่างไปตรวจสอบหอถังประปาอีกครั้งครับ ๒. สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทน 
    ค่าจ้างเหมาบริการ กรณีลาป่วย ลาป่วยโควิด ๓. ขอขอบคุณ นายกและฝ่ายบริหาร 
    ซ่อมแซมบริเวณถนนห้อยแล้ง - เส้นทางบ้านงิ้ว ขอบคุณครับ    

นายราเชนทร์  เติมทานาม  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายราเชนทร์  เติมทานาม เลขานุการ   
เลขานุการนายกเทศมนตรีกุดไห  นายกเทศมนตรีกุดไห  ขอนำเรียนชี้แจง เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนลูกจ้าง จ้างเหมา 
    บริการ นั้น ได้มีการประชุมจากหัวหน้าส่วนราชการ โดยจะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่
    กำหนดไว้ ในการจ่ายค่าตอบแทนครับ ขอบคุณครับ 

นายไชยา  บัวเพชร   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายไชยา บัวเพชร  สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ 
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ ขอนำเรียนสอบถาม ขอความอนุเคราะห์ เกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนนาหนองถม 

ขอบคุณครับ 

นายราเชนทร์  เติมทานาม  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายราเชนทร์  เติมทานาม เลขานุการ   
เลขานุการนายกเทศมนตรีกุดไห  นายกเทศมนตรีกุดไห  ขออนุญาตให้กองช่างดำเนินการตรวจสอบและสำรวจพ้ืนที่ 
    ก่อนครับ ขอบคุณครับ 

นายนวณมณี  ลามคำ  ขอบคุณนายราเชนทร์  เติมทานาม เลขานุการนายกเทศมนตรีกุดไห ครับ 
ประธานสภาฯ ผมขอบคุณท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้นำเสนอปัญหาต่างๆ

เพ่ือจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือพ่ีน้องประชาชน ในเขตพ้ืนที่ตำบลกุดไห  
ของเรา กินดีอยู่ดีและมีความสุข มีสมาชิกสภา คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ท่านใด จะ
เสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการประชุมภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัย
สามัญ สมัยที่   ๑  ประจำปี  ๒๕๖๕  ครับ ขอบคุณสมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้  และขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ 
ขอขอบคุณครับ 

 
 
 
 

/ปิดประชุม... 



-๑๖- 

ปิดประชุม   เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

(ลงชื่อ)           เลขานุการสภา/ผู้จดบันทึกการประชุม 

         (นายปัญญาณัฏฐ์    ปาตู) 

 บันทึกรายงานการประชุมนี้ ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯแล้ว เห็นควร
สำเนาแจ้งสมาชิกเทศบาลทุกคนทราบ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสมรัก   ข่วงทิพย์) 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสตรี    แสงศิลา)   
  
  (ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นายหนูพร    สว่างสิงห์)  
         

…………………..………..………………………………………………………………………………………………………………………  

สภาเทศบาลตำบลกุดไห ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ แล้วเมื่อวันที่..........เดือน...................พ.ศ............
ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัย........... ........ สมัยท่ี..........................  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกุดไห 

(ลงชื่อ)           ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดไห 
            (นายนวณมณี  ลามคำ) 
           ผู้รับรองรายงานการประชุม 


